

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

*Đơn vị tham luận: Phòng giao dịch
NHCSXH huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang*

Kính thưa: Quý lãnh đạo, cùng toàn thể hội nghị!

Được sự cho phép của Ban Tổ chức, tôi xin thay mặt Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quốc phát biểu tham luận về công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 40-CT/TW và tham gia tích cực các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Kính thưa Hội nghị!

Huyện Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm ở phía Tây Nam của Tổ Quốc, nằm trong Vịnh Thái Lan có diện tích tự nhiên là 589,23 km². Đến ngày 17/9/2014, huyện đảo Phú Quốc được công nhận đô thị loại II theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dân số toàn huyện 142.862 người, tổng số hộ là 43.333 hộ; trong đó, có 163 hộ nghèo (tỷ lệ 0,38%), hộ cận nghèo 111 hộ (tỷ lệ 0,26%), có 10 đơn vị hành chính (gồm 02 thị trấn, 8 xã, với 51 ấp, khu phố). Huyện đảo Phú Quốc gồm có 02 xã đảo: xã Hòn Thơm và xã Thổ Châu. Xã Thổ Châu cách xa trung tâm hành chính của huyện khoảng 120 km đường biển, với tổng diện tích tự nhiên của xã Thổ Châu là 1.395,16 ha, gồm 01 ấp, 08 tổ nhân dân tự quản. Dân số toàn xã 560 hộ, với 1.940 nhân khẩu. Phương tiện di chuyển từ huyện ra xã Thổ Châu bằng tàu, 05 ngày chỉ có 01 chuyến tàu ra đảo, thời gian đi mất khoảng 6-7 tiếng tùy theo thời tiết, sau 03 ngày tàu mới quay trở vào.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quốc được thành lập theo Quyết định số 407/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH, và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2003.

Do bước đầu mới thành lập nên cũng còn nhiều khó khăn như: Về trụ sở làm việc phải thuê nhà của dân để làm việc, về cán bộ bước đầu tại phòng giao dịch chỉ có 03 người vừa phải thực hiện 02 nhiệm vụ là hình thành ngay hệ thống tổ chức và phải triển khai các hoạt động trên địa bàn không để ngưng trệ. Bên cạnh đó, nguồn vốn hoạt động rất hạn chế với dư nợ chỉ có hơn 04 tỷ đồng nhận bàn giao từ NHNN và Kho bạc, trong đó nợ quá hạn trên 32%. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban ngành, đoàn thể và sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức của phòng giao dịch

đã đưa hoạt động đi vào ổn định và từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 cho đến nay, hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quốc đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Thông qua nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Kính thưa hội nghị!

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tham mưu, điều hành Phòng giao dịch nên tập thể và từng cá nhân không ngừng nỗ lực với nhiều giải pháp để mang lại hiệu quả, trong đó có thể thành công nhất trong thực hiện nhiệm vụ với nội dung như sau:

1. Đó chính là công tác chủ động tham mưu cho UBND huyện trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, qua việc tham mưu kịp thời ban hành các văn bản trong chỉ đạo triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị (*Công văn số 1134-CV/HU ngày 20/5/2015 của Huyện ủy; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 07/4/2016 của UBND huyện*).

Tính đến 31/5/2020 Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 194.820 triệu đồng, tăng 100.150 triệu đồng (tăng 105,8%) so với cuối năm 2014 bình quân mỗi năm tăng 20.030 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 135.166 triệu đồng, tăng 47.327 triệu đồng (tăng 53,9%) so với cuối năm 2014, chiếm 69,4% tổng nguồn vốn;

- Nguồn vốn huy động tại địa phương: 20.650 triệu đồng, tăng 14.389 triệu đồng (+230%) so với cuối năm 2014.

- Nguồn vốn nhận ủy thác địa phương: 38.996 triệu đồng; tăng 38.428 triệu đồng (+6.865%) so với cuối năm 2014 chiếm 20,2% tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện. Trong đó:

+ *Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh*: 13.996 triệu đồng, tăng 13.428 triệu đồng so với cuối năm 2014.

+ *Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện*: 25.000 triệu đồng, tăng 25.000 triệu đồng so với cuối năm 2014.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/5/2020 là 193.560 triệu đồng, tăng 99.299 triệu đồng (+105,3%) so với cuối năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, chiếm tỷ lệ 0,5%/tổng dư nợ.

2. Qua kết quả hoạt động trong 5 năm (2015-2020), Phòng giao dịch rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Cần có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là BDD HĐQT nhằm khắc phục kịp thời những khó khăn, tồn tại cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để NHCSXH hoạt động và sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của chính quyền địa phương, các Ban ngành, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ TK&VV với NHCSXH trong việc triển khai thực hiện chương trình chính sách tín dụng ưu đãi.

- Vốn tín dụng chính sách là nguồn lực của Nhà nước, vì vậy khi NHCSXH thực hiện nhiệm vụ phải bám vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; đồng thời phải thực hiện nguyên tắc công khai từ cơ sở thông qua phương thức cho vay trực tiếp, ủy thác từng phần, giải ngân tại xã có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, cộng đồng xã hội, từ đó đồng vốn mới đến đúng đối tượng thụ hưởng tạo được lòng tin nhân dân để nhân dân đồng tình hưởng ứng.

- Phòng giao dịch phải đóng vai trò chủ động trong mọi hoạt động nhất là trong công tác tham mưu, giúp việc cho BDD, cấp ủy, chính quyền; phối hợp với Hội đoàn thể và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, công tác xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp khó khăn phải có sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, công an xã, các Hội đoàn thể nhận ủy thác.

- Mỗi cán bộ Ngân hàng phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, có ý thức tự giác trong công việc, phải có tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ, nhiệt tình, nhạy bén và đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại Điểm giao dịch và kiểm tra hoạt động của Tổ TK&VV tại Điểm giao dịch; qua đó nhắc nhở các Tổ TK&VV thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH, tuyên truyền trực tiếp cho hộ vay biết rõ trách nhiệm và nghĩa vụ sau khi vay vốn trong các đợt giải ngân tại Điểm giao dịch.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi nói chung và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách nói riêng; giúp cho lãnh đạo địa phương nắm rõ để chỉ đạo thực hiện; đồng thời giúp người dân biết, hiểu và thực hiện đúng, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự chuyển biến về ý thức “có vay - có trả” trong một bộ phận người vay vốn.

- Luôn chú trọng việc xây dựng và cá nhân điển hình tiên tiến, coi việc phát hiện nhân tố mới, xây dựng những gương điển hình tiên tiến là công việc thường xuyên của Phòng giao dịch.

3. Về tham gia các phong trào thi đua (2015-2020):

- Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quốc luôn quan tâm chỉ đạo tham gia các phong trào thi đua do NHCSXH cấp trên phát động, đồng thời bám sát chỉ đạo của lãnh đạo NHCSXH, Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành, luôn coi trọng công tác thi đua là đòn bẩy nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Hàng năm, PGD đều ban hành kế hoạch công tác, trong đó xác định rõ những công việc trọng tâm cần làm, phân công rõ ràng tới từng cán bộ để tổ chức thực hiện. Đồng thời tham gia các phong trào thi đua và tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

- Trong giai đoạn 2015-2020 tập thể Phòng giao dịch huyện Phú Quốc đã tích cực triển khai các phong trào thi đua do ngân hàng Nhà nước và NHCSXH cấp trên phát động như: Phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam; Phong trào thi đua huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại điểm giao dịch xã và giảm nợ quá hạn; thi đua củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tham mưu công tác bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác cho NHCSXH,... Kết quả cụ thể: Các phong trào thi đua tập thể đều đạt kết quả xuất sắc; về tham mưu công tác bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác cho NHCSXH điều tăng dần hàng năm. (*năm 2016 chuyển 2,5 tỷ đồng, năm 2017 chuyển 3,5 tỷ đồng, năm 2018 chuyển 5 tỷ đồng, năm 2019 chuyển 9 tỷ đồng và đến tháng 5/2020 chuyển 5 tỷ đồng*).

- Về công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến: Phòng giao dịch đã tập trung và triển khai tuyên truyền trong các cuộc họp cơ quan và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu về đạo đức và lối sống, làm nòng cốt dẫn dắt trong phong trào của đơn vị. Qua các phong trào thi đua đã thúc đẩy năng suất làm việc của cán bộ, tạo không khí thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ: trong giai đoạn 2015-2020 có 15 lượt cá nhân được Tổng Giám đốc tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; 01 chiến sỹ thi đua cơ sở, tập thể và 02 cá nhân được Tổng Giám đốc tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

- Qua các phong trào thi đua với nội dung thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp, gắn với lợi ích cơ bản, chính đáng của cán bộ, người lao động tại đơn vị, tự nguyện và tích cực tham gia, từ đó đã mang lại hiệu quả, thiết thực thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua trong đơn vị và chi nhánh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đạt được những kết quả trên không thể không nhắc đến vai trò của các đoàn thể trong đơn vị. Trong các buổi sinh hoạt công đoàn, chi bộ, chi đoàn luôn gắn với các chỉ tiêu hoạt động của đơn vị, những đồng chí đảng viên, đoàn viên luôn tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua được phát động.

Đến đây cho tôi xin kết thúc nội dung tham luận và xin kính chúc Quý lãnh đạo, cùng toàn thể Hội nghị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và chúc NHCSXH ngày càng phát triển và thành công hơn!